

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

## กำลังคิดผิดนะรัฐบาล

ก่อนจั่งหัน

พระศาสนาเราก็เป็นห่วงมากนะ อย่างที่เราดีเราเด่นเราอวดเก่งอวดกล้าต่อผู้ใด พระเถระเป็นวงศาคณาญาติของพระด้วยกัน ๆ เหมือนว่าเลือดเนื้ออันเดียวกัน ไปที่ไหน ถ้ามองเห็นพระปฏิบัติเลอะ ๆ เทอะ ๆ เราเกิดความสลดสังเวชนะ พระพุทธเจ้าไม่ใช่ ศาสดาองค์เลอะเทอะ แล้วลูกศิษย์ตถาคตทำไมเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปที่ไหนมองเห็นพระก็เป็นมุตรเป็นคุณ มองเห็นวัดก็กลายเป็นส้วมเป็นถ่าน ส้วมถ่านเลยอยู่กับมุตรกับคุณ กลายจากวัดไปเป็นส้วมเป็นถ่าน จากพระเถระไปเป็นมุตรเป็นคุณ ไม่อยากเห็นนะ พระเราให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดี

พระพุทธเจ้าประกาศกังวานมาเท่าไรแล้ว มรรคผลนิพพานอยู่กับพุทธศาสนา ไม่อยู่ที่อื่น อย่าไปหาติดหาดิ้น เปิดให้ฟังอย่างเต็มเหนี่ยว ถอดออกมาจากหัวใจเลยนะ เราได้มาด้วยความอุตสาหะพยายามตะเกียกตะกายตามทางศาสดา เพื่อมรรคผลนิพพาน นี่หายสงสัยแล้วนะเรื่องมรรคผลนิพพาน จึงได้ส่งสารบรรดาพี่น้องชาวพุทธ เราตลอดพระเถระทั้งหลาย ประกาศก้องมาเรื่อย ๆ ด้วยความวิตกวิจารณ์ มันจะไปคว่ำ เอน้ำไหล ๆ ทองคำทั้งแท่งมันจะไม่สนใจ กิเลสมันหลอกดีนักนะ ปลิ้นปล้อน หลอกหลวงนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลส พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายส้นพันคม เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายลุ่มจมลงในพินในไฟ ให้พากันจำ

ศาสดาองค์เอกสอนคำไหนแม่นยำ ๆ กิเลสมีแต่หลอกหลวง ๆ ศาสดามีแต่แม่นยำ ๆ ให้ยึดนะ ไม่ยึดจริง ๆ อย่าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปว่าบาปไม่มี บุญไม่มี นรก สวรรค์ไม่มี พรหมโลก นิพพานไม่มี นรกพวกเปรตพวกผีที่ทรงแสงไว้แล้วทุก ๆ พระองค์ของพระพุทธเจ้า มีแบบเดียวกันหมด เพราะทรงรู้ทรงเห็นแบบเดียวกัน คำพูดไม่ได้ค้านกันเลย แต่กิเลสมันก็ลบแบบเดียวกันอีก มันไม่ค้านกันนะกิเลส หลอกเหมือนกันหมด ไปเที่ยวลบล้างบาป บุญ นรก สวรรค์ พรหมโลก แล้วเราจะไปที่ไหนล่ะ ที่ลบล้างนั่นคืออะไร นั่นละคือเครื่องหลอกเครื่องพราง มันหลอกเรา มันจะไปจมลงที่ว่ามีอะไร ๆ แหละ

เราไปเหยียบหนามกลางทาง เราเข้าใจว่าหนามมีหรือไม่มี ไปเหยียบหนามเป็นยังไง มันเป็นไปตามความสำคัญเราไหมหนามนะ เราเดินไปตามทางนี้กว่าราบรื่นดีงาม ไม่มีภัยมีอะไร ไม่มีขวากมีหนาม ครั้นดำเข้าไปกับหนามแล้วเป็นยังไง โดนหัวตอเป็น

ยังไ้ เราเข้าใจว่าหัวต่อไม่มี ถ้าเป็นไปตามความเข้าใจแล้วหัวต่อต้องไม่มีจริง ๆ นี่โดนเราจนหัวแตก ฝ่าเท้าแตก นั่นเห็นไหมล่ะ นี่ละเชื่อตัวเองเป็นอย่างนั้น ถ้าเชื่อสติปัญญาของธรรมแล้วจะไม่พลาดนะ ให้พากันพิจารณา

เรายังเป็นห่วงเป็นใย อายุขนาดนี้แล้วแทนที่จะมาห่วงตัวเอง กลับห่วงชาติห่วงศาสนา ห่วงพระมหากษัตริย์ พุดจริง ๆ เลยนะเต็มอยู่ในหัวใจ จะเป็นตัวเล็กตัวโตไม่สำคัญ หัวใจนี้ไม่เล็ก อุ่มชาติ อุ่มศาสนา อุ่มพระมหากษัตริย์ เต็มกำลังความสามารถ ตั้งแต่เริ่มแรกออกช่วยชาติบ้านเมือง สดางค์หนึ่งเราไม่เคยตะะ ฟังชินะ ทุ่มให้ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งหมดเลย นี่ความทุ่มเทของเราก็เป็นไปด้วยเมตตา แต่มาโดนเอาขวากเอาหนามเอาพินเอาไฟเอามหาภัยอยู่ในวงประเทศไทยเรา เฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่รัฐบาลมานี้ โดนตั้งแต่สำคัญ ๆ เราสลดสังเวชนะ

เราจึงได้เตือนขอขบิณฑบาตบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ความคิดที่เป็นอยู่เวลานี้ในวงรัฐบาลเราพุดได้อย่างชัด ๆ จะพาชาติไทยให้จมนะ พุดชัด ๆ อย่างนี้ละ เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอน นำธรรมนี้ไปปฏิบัติดูชิชาติไทยเราจะจมไหม พระพุทธเจ้าพาสัตว์โลกให้จมเราไม่เคยมี แต่กิเลสพาโลกให้จมนี้มีดาษดื่นทั่วแดนโลกธาตุ นี่เราพุดมาด้วยความเมตตาตาสงสารชาติไทยของเรา ให้สมกับว่าที่เราช่วยชาติไทยของเรานี้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลย ทุ่มลง ๆ เพื่อชาติ ศาสนา

เวลานี้ก็เข้ามาเจอขวากเจอหนามเจอพินเจอไฟ ไม่อยู่ที่ไหน ก็มาอยู่ในวงราชการเรานี้ละ วงเมืองไทย วงของผู้รักษาชาติบ้านเมือง เฉพาะอย่างยิ่งเข้าสู่รัฐบาลวงนี้เป็นวงสำคัญ วงนี้มองไปมันมักจะเห็นตั้งแต่จะพาชาติไทยให้ล่มจมด้วยความปรารณามากใหญ่ใฝ่สูงเวลานี้ละ ความปรารณามากใหญ่ใฝ่สูงลืมนื้อลืมตัว ตามีก็จะไม่ดูในสิ่งที่เจริญ จะดูแต่สิ่งที่พาให้จม สติปัญญามีก็จะมิตั้งแต่จะพาให้ล่มจม สติปัญญาจะรื้อฟื้นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นี้ไม่สนใจ มีเหมือนกันสติปัญญา

เพราะฉะนั้นเราจึงขอขบิณฑบาตในวงราชการทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยของเรา เวลานี้รัฐบาลเป็นสำคัญมาก จะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้อุมผู้ชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เจริญรุ่งเรือง กลับจะทำชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ล่มจม อยู่กับท่านเป็นผู้คิด เวลานี้กำลังคิดผิดนะรัฐบาลของเรา พุดให้ชัดเจน เอาธรรมออกไปจับเลย เอาหลวงตาบัวไปฆ่าเสีย อำนาจแห่งความเมตตาตาสงสารโลกถึงขนาดนั้นละฟังชื้อขอให้ฟังเสียงธรรมเถอะนะ เราเป็นคลังกิเลส อยากเท่าไร ทะเยอทะยานเท่าไรเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นนะ ถ้าธรรมพาให้เป็นจะไม่จม ถ้าจมด้วยความเป็นธรรม เอ้า จมไปเถอะ เราไม่เคยได้ยินจมด้วยธรรม แต่จมด้วยอำนาจของกิเลสนี้ดาษดื่นทั่วโลกดินแดน

เราขอฝากธรรมเหล่านี้ไว้กับวราชการเรา ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ที่สุด มีรัฐบาลเป็นต้นเป็นหัวเรือใหญ่ ขอให้พากันคิด อย่าเสียดายทีฐิฆมานะ อย่าเสียดายว่าตนรู้ตนฉลาดเหนือโลกๆ ความรู้ความฉลาดที่ว่าเหนือโลกนี้ จะพาพี่น้องชาวไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จมได้ณะ แต่ธรรมไม่พาให้จม ขอให้ท่านทั้งหลาย ตั้งแต่วังราชการลงมา นำไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเอง เวลายังไม่สายนะ มันกำลังจะเข้าจนตรอกสายแห่งความลุ่มจมนะ เราคิดแล้วคิดเล่า เดือนมาได้สองวันสามวันนี้แล้ว มันกระเทือนอยู่ในหัวใจนี้ ไม่ได้กระเทือนที่ไหน กระเทือนอยู่ในหัวใจ ถึงขนาดออกมาพูด พูดนี้เพื่ออุ้มชูทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย์ ด้วยรัฐบาลไทยเราเป็นผู้สามารถอาจเอื้อมทุกอย่าง อุ้มขึ้นมาได้ทั้งหมด เราขออนุโมทนา ถ้าเป็นไปตามอรรถตามธรรมแล้วจะเป็นอย่างนี้แน่นอน ถ้าฝืนอรรถฝืนธรรมแล้วมันก็อีกแน่นอนทางหนึ่ง จม

ใครจะปรารถนามักใหญ่ใฝ่สูงขนาดไหน มีตั้งแต่ความสำคัญมันหมายเท่านั้นละ นั่นละไฟกำลังก่อเปลว ให้รีบดับไฟ ถอยเชื้อออก เชื้อมันคืออะไร คือสื่อแห่งความลุ่มจมน ได้แก่ความปรารถนาลามก ความอยากได้อะไรอย่างกรวย ความเห็นว่าตนฉลาดยิ่งกว่าโลก มีความสามารถยิ่งกว่าโลก ยิ่งกว่าชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นี่เป็นความสำคัญผิด ให้รีบพากันแก้ไขนะ เราอย่าอวดเก่งกว่าคนทั้งโลก มีหน้าซ้ำอวดเก่งกว่าธรรม อวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วจะพากันจม

เมืองไทยเราไม่เคยลุ่มจมนสักที เพราะเชื่ออรรถเชื่อธรรม เราเป็นลูกชาวพุทธ ถ้าฝืนธรรมจมนะ วางใจเลย อย่าเอากิเลสเข้าไปขวางธรรม อย่าเอากิเลสเข้าไปเหยียบธรรม เพื่อความเจริญด้วยอำนาจของกิเลสไม่มี บอกชัดๆ เลย เราปฏิบัติตัวของเรามาที่ชำระชั้กฟอกแทบเป็นแทบตาย มีแต่ชำระกิเลสที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อหัวใจของเรานี้เท่านั้น เมื่อชำระลงไปแล้วเด่นขึ้นมา ดังที่นำธรรมมาพูดให้พี่น้องทั้งหลาย มีตั้งแต่ความเมตตาส่วนๆ นะ

เราไม่มีอะไร อย่างที่เราพูดถึงหน่วยราชการนับแต่วังรัฐบาลลงมา นี่คือจุดใหญ่หัวเรือใหญ่ที่จะนำพี่น้องทั้งหลายให้เชิดชูให้มีความเจริญรุ่งเรือง กลับจะพาให้ลุ่มจมนเราจึงต้องเตือนในจุดใดๆ ที่จะพาให้เสียหาย เตือน เตือนทั้งนั้น ธรรมนี้เหนือหมดโลกธาตุ ไม่ว่าจะใหญ่เล็กขนาดไหนไม่เหนือธรรม ธรรมนี้เหนือโลกแล้ว กรรมหนึ่งธรรมหนึ่ง อย่าฝืนนะ ฝืนกรรมฝืนธรรมจมได้แน่นอน เราเป็นห่วงๆ กระเทือนใจมาได้สองสามวันนี้แล้ว มันเป็นอย่างนี้ แต่ก่อนก็เป็นๆ แต่ไม่กระเทือนใจเหมือนสามสี่วันนี้

เพราะฉะนั้นจึงได้ออกเสมอธรรมประเภทนี้ แต่ก่อนเราก็ไม่เคยออกขนาดนี้ เราเป็นห่วงเป็นไยมาก อ้าว ชาติไทยของเรานี้จะจมด้วยคนสองสามคน ที่สำคัญตนทะนงตนนี้ว่าเฉลียวฉลาดสามารถนี้ไปแล้วเหอ นั่นมันอดไม่ได้นะ แล้วพระพุทธเจ้าไปไหน

พระพุทธเจ้าไม่มีหรือความสามารถที่จะอุ้มชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา ให้ฟื้นฟูลึ้นมา ไม่มีหรือจะมีตั้งแต่กิเลสตัณหาที่กำลังหลอกลวงอยู่นี้จะพาชาติให้ล่มจม ด้วยผู้นำที่คิดผิดพลาดเชื่อตัวเองเกินไปเท่านั้น จิตมั่นก็กระเทือน นี่ละที่ออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายกระเทือนนะ

ขอให้วังรัฐบาลเราพิจารณาพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ เวลาที่จะเข้าสู่ตาจนนะ พูดให้ชัด ๆ อย่างนี้ ให้รับเรื่องชวนขยายพิจารณา อย่าทะนงตนว่าดี ๆ ความทะนงเหล่านี้จะพาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตนด้วยล่มจมด้วยกัน ถ้าธรรมแล้วไม่มีไม่ปรากฏว่าธรรมนี้พาโลกล่มจม ๆ ไม่มี วันนี้อยู่คนเดียวเท่านั้นเสียก่อน เราเป็นห่วงเอา มากจริง ๆ เป็นอย่างไรรัฐบาลของเรา ตั้งรัฐบาลมาก็ยุคก็สมัยเราก็เห็นมาธรรมดา ไม่ถึงกระเทือนใจมาก หากว่ากระทบกระเทือนก็เป็นธรรมดาคนมีกิเลส นำผิดบ้างถูกบ้าง แต่ก็ไม่ค่อยติดใจมากนัก แต่มาปัจจุบันนี้ เฉพาะอย่างยิ่งวังรัฐบาลปัจจุบันกระเทือนใจมาก จึงได้เตือนออกมาอย่างนี้

เราไม่เคยเตือนรัฐบาลใดนะ แต่รัฐบาลนี้เราเคยเตือน อยู่ในความเกี่ยวโยง พัวพันกับเรา เราก็ตอบช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แล้วท่านเหล่านี้ก็ปฏิบัติตน จะช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วมันจะล่มจมต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราไม่อยากจะเห็น ต่อหน้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เราไม่อยากจะเห็น จึงรีบเตือน ให้พากันพิจารณาเสียตั้งแต่บัดนี้ ถ้า ยังฝืนไปอีกแล้วจะจม พูดให้ชัด ๆ ใครจะว่าใครอำนาจบาตรหลวงใหญ่ ๆ ไม่เหนือกรรมนะ ไม่เหนือธรรม ธรรมเหนือทั้งนั้น ๆ เหล่านี้เป็นความสำคัญของเราที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ พาคนให้ล่มจมเพราะความสำคัญเหล่านี้

ขอให้รัฐบาลซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคต เป็นพุทธบริษัททั่วประเทศไทย นำไปพิจารณาตัดแปลงแก้ไข อย่าเสียดายทิฐิมานะ ให้เสียดายธรรม เพื่อส่วนรวมนี้สำคัญมากนะ เสียดายธรรม ให้นำธรรมเข้ามาประดับประดาอง ผิดถูกชั่วดีประการใดให้เล็งธรรมเสมอ อย่าเล็งความอยากความทะเยอทะยาน นี้จะพาให้ล่มจม วันนี้อยู่คนเดียวเท่านั้น ก่อน ให้พร

ขอปิดท้ายด้วยธรรมะสำคัญให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันอีกทีหนึ่ง ธรรมะที่ปิดท้ายนี้เป็นธรรมะสำคัญมาก เกี่ยวกับเรื่องพระราชอำนาจ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พี่น้องทั้งหลายเราเป็นลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งตีกดาบรรพ์ ขออย่าไปแตะไปต้อง เสียหายกระเทือนหัวใจคนทั้งประเทศเลยนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราคือหัวใจของคนทั้งประเทศ ตลอดถึงเมืองนอกเมืองนาเขาก็เคารพนับถือ ทำไมเมืองไทยเราจะมาเหยียบย่ำทำลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่สมควร

อย่างยั้งนะ เรื่องใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้ง ทรงจัดขึ้นมานั้น ตาม  
 สายตาของประชาชนยอมรับกันหมดแล้ว กราบกันอย่างราบ

เพราะฉะนั้นเราเป็นวงรัฐบาลซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่โตอย่ามาทำลายนะ ให้พากัน  
 เทิดทูน พระราชอำนาจเป็นของสำคัญมาก เป็นหัวใจของประชาชนทั้งแผ่นดิน อย่ามา  
 แตะต้อง อย่ามาทำลาย ซึ่งจะเป็นการทำลายคนทั้งประเทศไป ให้จำเอาคำนี้อันหนึ่ง  
 อันนี้เป็นความสำคัญมากนะ อย่าพากันทำลาย ให้ประคับประคอง สิ่งใดที่หลวมตัวเข้า  
 ไป ทำให้บกพร่อง ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่สบายพระทัย อย่าแตะ  
 อย่าทำ เราเป็นลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี่ละชนบประเพณีอันดีงาม อันเป็น  
 ธรรมชาติแท้มีอยู่ประจำเมืองไทยของเรา อย่าไปทำลาย

ไอ้เรื่องกฎนั้นกฎนี้ตั้งขึ้นนั้นตั้งขึ้นนั้นนั้น มันมีพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายอัน  
 พันคม เช่นกฎหมายนี้พลิกเป็นกฎหมายก็ได้ พลิกเป็นกฎหมายก็ได้ พลิกเป็นกฎหมายก็ได้  
 ได้ พลิกเป็นกดขี่บังคับก็ได้ ไม่นั่นอน แต่กฎหลักธรรมชาติที่ประเพณียอมรับมา  
 ตั้งแต่เบื้องต้นคือกฎของประชาชนทั้งหลายมีความเคารพพอ ได้แก่พระบาทสมเด็จพระ  
 พระเจ้าอยู่หัว นี่เป็นกฎที่ชุ่มเย็นมาตลอด จึงขอให้พากันเทิดทูน ไม่มีอะไรเสียหาย เรา  
 พิจารณาแล้วโดยทางธรรมโล่งมาตลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจอมของ  
 ประเทศไทย จอมเมืองไทยเรา ขอให้เทิดทูน พ่อก็เรียกว่าจอมพ่อละนะ

ขอให้พากันเทิดทูน อย่าพากันไปแตะต้องทำลาย ซึ่งเท่ากับทำลายธรรม  
 ของพระพุทธเจ้าแล้วจะล่มจมนะ ให้พากันพิจารณา ลูกไม่มีพ่อแม่เป็นยังไง ลูก  
 กำพร้าไม่มีพ่อแม่ ลูกมีพ่อแม่ครบสมบูรณ์ ลูกปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ครบสมบูรณ์  
 มีความเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาเรียงมาเป็น  
 ลำดับ ให้มีความเคารพนับถือกัน อันนี้เป็นเจดีย์ของประเทศไทยเราโดยแท้ ไม่มีอะไร  
 ค้าน ธรรมท่านเห็นด้วยเลยไม่มีที่ค้าน

แต่สิ่งที่จะมาแตะต้องทำลายธรรมแบบนั้นแบบนี้อย่างที่เห็นอยู่นี้ ธรรมไม่เห็น  
 ด้วยเลย หัวใจเรานี้เป็นธรรมทั้งแท่งก็ไม่เห็นด้วย พูดจริงๆ หัวใจเราไม่มีเอียง หมด  
 ความเอนเอียงตลอดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๙๓ เปิดโล่งด้วยความยุติธรรม ด้วยความ  
 เมตตาสงสาร อะไรที่ผิดบอกว่าเป็นผิด อะไรถูกบอกว่าเป็นถูก เตือนมาอย่างนี้ด้วยความเป็น  
 ธรรม ไม่ได้มักใหญ่ใฝ่สูงในตัวเอง ไม่เคยมี หมดทุกอย่าง นี่สอนด้วยความเมตตา  
 ล้วนๆ ขอให้พี่น้องชาวไทยนำไปปฏิบัติ เทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรา  
 เป็นสิ่งที่มงคลมาคลออย่างยั้งนะ ชาติใหญ่ชาติโตชาติไหนก็ตาม เขาเลียดูชาติเขา  
 รับผิดชอบชาติเขา ชาติไทยของเราก็ต้องรับผิดชอบชาติของตัวเอง อย่าไปเอาชาติอื่น  
 เขามาเปรียบมาเทียบแล้วเดินไปตามเขาจนนะ เอาละนี้เป็นกัณฑ์ที่สองแล้ว

### หลังจันทัน

(ทองคำ ๕ สลึงครึ่ง) เห็นไหมเมื่อวานนี้ได้สองสามสตางค์ เราบอก เอาเตรียมทำไว้วันพรุ่งนี้จะขยับจะขยับใหญ่ นี่เห็นไหม ๕ สลึง ขยับแล้วได้แล้ว ได้ทุกวัน ทองคำเราที่เป็นประเภทน้ำไหลซึม นี่ละเราเป็นห่วงเป็นใยชาติเราถึงขนาดนั้นละฟังซิ ออกที่แรกก็ออกทองคำ ออกหน้าเลยๆ ก็ได้สมมักสมหมายจากบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ที่รักษาชาติของตน ถึงขนาดทองคำได้ ๑๑ ตัน กับ ๓๗ กิโลครึ่ง นี่เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว เวลานี้เป็นทองคำประเภทน้ำไหลซึม ด้วยความเป็นห่วงของเราในคลังหลวง แม้จะได้มาเป็นกอบเป็นกำก็ตามทองคำ แต่ที่บกพร่องบกพร่องอยู่มาก จึงต้องหาอุบายอีกเอาอีก ที่นี้ให้เป็นประเภททองคำน้ำไหลซึม ให้ค่อยไหลเข้าเรื่อย ๆ

ถ้ามีเท่านั้นแล้วก็จะขาดตลอดไปเลยนะ ไม่มีเพิ่มเติม จึงต้องพยายามทำให้มีส่วนเพิ่มเติม ให้มีหวัง เพราะฉะนั้นเวลานี้จึงได้ทองคำเกือบสองร้อยแล้วมั่ง (ทั้งหมดได้ ๒๐๖ กิโล รวม ๓๗ กิโลที่เข้าคลังหลวงแล้วด้วยครับ) ๓๗ กิโลครึ่งรวมอยู่ใน ๒๐๖ กิโลนี้ ถ้าเอา ๓๗ กิโลครึ่งหักออก นั่นละเป็นประเภททองคำน้ำไหลซึมทั้งหมด เรายังจะพยายามให้ได้ เพื่อบรรดาพี่น้องชาวไทยเราจะได้อุ่นหนาฝาคั่งต่อไป เวลาพ่อแม่ตายไปแล้วลูกหลานก็จะได้อาศัยมรดกของพ่อของแม่ที่หาไว้ให้แน่แหละ เราจึงพยายามเพราะคิดอย่างนี้นะ

พ่อแม่ตายไปลูกยังไม่ตายซิ ก็ต้องอาศัยทุนที่พ่อแม่หาไว้ให้สืบไป ส่วนดอลลาร์นั้นจะไม่หวังแล้วแหละ เราบอกแล้วตั้งแต่วันมอบดอลลาร์ครั้งสุดท้าย ว่าต่อไปนี้ดอลลาร์จะไม่แน่นอนนะ เพราะเราเป็นผู้ดำเนินงานเอง คือดอลลาร์ได้เข้าคลังหลวงเพียง ๑๐ ล้าน ๘ แสนกว่าดอลลาร์ เข้าพร้อมกับทองคำนี้แล้ว เราก็บอกว่ที่นี้ต่อไปนี้จะไม่น่ากดอลลาร์นะ คือเงินไทยของเราไม่พอ เพราะเทศน์ช่วยชาติหยุดลงไปแล้ว การเงินการทองที่ได้มาจากเทศน์ช่วยชาติก็หมดไปตามๆ กัน หยุด ไม่ได้ แต่คนที่มาขอหลังไหลมาตั้งพี่น้องทั้งหลายเห็นนั่นแหละ ไหลมาตลอดเวลา เราจะเอาเงินที่ไหนมาให้มาช่วยเขา จึงต้องไปกระเทือนถึงดอลลาร์ ที่นี้ดอลลาร์เหล่านี้จะหมุนเข้ามาช่วยเงินไทยออกช่วยชาติ เราจึงบอกว่าไม่แน่นอนนะ เราคิดไว้เรียบร้อยแล้วมันก็ไม่แน่นอนจริงๆ ส่วนทองคำนั้นตลอดไปเลยใครมาแตะไม่ได้ ไม่มีรั่วไหลแตกซึมแยกไปไหนเลย จะตลอดไปอย่างนี้ เป็นร้อยทั้งร้อยไปเลยทองคำ ส่วนดอลลาร์นี้ออกมาช่วยเงินไทยเรื่อย ๆ แล้วมีอะไรไหม

(มีแต่แว่วๆ ข้าวแต่ยังไม่อยากกราบเรียน) แว่วๆ ว่าไง (สอจุมกโตว่าหลวงตาอีกแล้วครับ) เอ้อ ว่าให้มันว่าไป มันเอาโคตร (เนื้อเรื่องเต็มๆ ยังไม่มีมาเพียงแต่เขาส่งข่าวมาว่า ออกรายการว่าหลวงตาอีกแล้วครับ) โอ๊ย ใ้หาไปเถอะ ใ้หานี้ไม่ใช่คนที่มัน

จะแบกจะหาม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เจริญรุ่งเรือง ๆ มันจะท่อมลงให้หมดนี้  
 เอาละไม่ต้อง (เขาตั้งตัวเป็นมหา มันเอาพระไตรปิฎกมากางว่าเลย) กางแต่ลมปาก  
 มันอาศัยธรรมมา ปากมันอมซี่เข้าใจใหม่ ช่างหัวมันซิ บำมันแบกธรรม ปากมันอมซี่  
 ช่างหัวมันซิ พวกนี้พวกประจบประแจงทั้งนั้นละ ประจบประแจงฝ่ายไหนที่จะได้อาศัย  
 แล้วก็ประจบประแจงทางอื่นเหยียบทางอื่น แล้วก็ไปประจบประแจงเลียแข้งเลียขา เพื่อ  
 จะเป็นอย่างนั้น ๆ กับเขา มันเห็นแก่พุงเท่านั้นละ มันไม่ได้เห็นแก่ชาติเห็นแก่ส่วนรวม  
 พวกนี้

นี่เราพิจารณาหมดเลยที่ออกมาเนี่ย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นส่วนรวม  
 ใหญ่โตมากที่สุด เรื่องพุงเรื่องแพ่ง ตั้งแต่ไอ้ปุกก็มันก็มีพุงของมัน แต่มันไม่ได้หาโลก  
 นะพุงไอ้ปุกก็ ไอ้พุงคนปรารถนาลามกมันพุงใหญ่ นะ มันว่ามาเราก็ว่าให้เขาได้ นี้เวลา  
 เขาว่ามาเราอยากว่าให้เขาเราก็ว่าได้ เขาจะยกโคตรมาว่าให้เรา ถ้าเรามีโคตรเราก็ยกว่า  
 ให้เขาได้ มันก็เท่ากันเข้าใจใหม่ ไม่เห็นมีใครเหนือใคร เขากับเราก็มีโคตรด้วยกัน เนอะ  
 ก็เท่านั้นเอง มันสนุกนะดูโลกฟังโลกพูดกับโลก สนุกมากนะ แทนที่จะไปยับ ๆ แยะ ๆ  
 อะไรกับเขาไม่มี อะไรที่น่าสงสารก็สงสาร โอ้ ไม่รู้ภาสีภาษาอะไร

วันนี้ก็คงไม่พูดอะไรมากละ เพราะเมื่อเช้าพูดก่อนจ้งหันพูดมากแล้ว วันนี้จะมี  
 ธุระไปของเราไปช่วยโลก โรงพยาบาลพิสดารมากนะ เครื่องตรวจเครื่องมือแพทย์ไป  
 โดยลำดับลำดับ ถึงพวกตึกพวกอะไรถยนต์รถยนต์ นอกจากนั้นยังซื้อที่ให้อีก ที่ไหนมัน  
 คับแคบพอขยับขยายได้ เขาขายที่ที่มันติดกัน ถ้าเขาขายเราซื้อเลย ไปอย่างนั้นเรื่อย ๆ  
 ถ้าที่ไหนเขาไม่ขายก็จำเป็นหมดปัญญา ก็ให้มันแทรกอยู่อย่างนั้นแหละ ที่ไหนเขาขาย  
 แล้วเราซื้อให้เลย ขยายที่ ๆ ให้เลย นี่ละคือความเป็นห่วง ช่วยโรงพยาบาลช่วยมาก  
 ที่สุด เงินนี้ท่อมลงโรงพยาบาลละเป็นอันดับหนึ่ง โรงร่ำโรงเรียนเป็นลำดับต่อไป โรง  
 ราชการต่าง ๆ ก็มีทั่ว ๆ ไป ที่เราช่วยไปหมด

เงินพี่น้องทั้งหลายแหละ ช่วยพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศ สำหรับเราแบเลยเรา  
 ไม่เอา เราจึงได้กล้าพูดละชิพูดตามความสัตย์ความจริงของอรรถของธรรมไมโกหกใคร  
 คือธรรม เรบอกเราไม่แตะแม้บาทหนึ่งก็ไม่เคย คิดดูซิเงินจำนวนที่พี่น้องทั้งหลาย  
 บริจาคมาทั่วประเทศไทย มาสู่อกของเราให้เรารับผิดชอบแต่ผู้เดียว เราก็รับผิดชอบ  
 อย่างนี้ละ ไม่มีอะไรที่จะรั่วไหลแตกซึมเลย และช่วยอย่างนี้ตลอดไป สำหรับเราเราไม่  
 เอาอะไร เราพอทุกอย่างแล้วตั้งที่เทศน์ เราเทศน์ด้วยความสงสารเทศน์สอนโลกนะ เรา  
 ไม่มีคำว่าส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งเหล่านี้ เราพอทุกอย่าง ผู้ที่บกพร่องที่จะได้จะเสียคือ  
 ประชาชน อันไหนที่บกพร่องจะทำให้เสียเราก็เตือนไป ๆ อะไรที่จะเจริญรุ่งเรืองใน ชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของตนเราก็ก็น่าเสียดายให้ดีขึ้นไปอย่างนั้นละ สำหรับเราเองเราบอกเราไม่มี

ที่ว่าเวลานี้ขวางอยู่ในหัวใจนี้ เพราะฉะนั้นถึงได้ประกาศออกไป ถ้าปฏิบัติตามธรรมแล้วก็จะสงบเย็นเจริญรุ่งเรืองแน่นอนหนามั่นคงไปตามเดิมที่เคยเป็นมา ถ้ามีกใหญ่ไฟสูงเอาพิสดารเข้ามา ฆ่าพ่อฆ่าแม่เสียทั้งหมด ให้ลูกเต้ามาครองบ้านครองเมือง เอ้า สมมุติขึ้นมาใกล้ๆ นี้ละ ชาติไทยของเรานี้ก็เอา เรายกขึ้นมาเป็นลำดับนะ ให้กระจายออกไปทั่วประเทศไทย ยกอันดับแรกฆ่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสีย ไม่ให้มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่เป็นโตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร อันใหญ่หลวงสำหรับชาติไทยของเรา

เพราะเรื่องกษัตริย์นี้มีมาดั้งเดิม ไม่ใช่มีมาเมื่อวันนี้เมื่อวานนี้นะ ในพระไตรปิฎกก็เหมือนกัน มันก็อ่านพระไตรปิฎกเราก็อ่านเหมือนกัน เรื่องกษัตริย์นี้มีประจำมาตลอด มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ไม่ใช่เพิ่งมีมานี้ละ กษัตริย์พระเจ้าแผ่นดิน มีมาในพระไตรปิฎก ตั้งแต่กาลไหนๆ มาเลยก็มีมา ที่นี้มีมาอย่างนี้ละ ธรรมดากลูกเต้าเกิดมาจากพ่อจากแม่ เมื่อมีชาติไทยขึ้นมาก็มีพ่อแม่ขึ้นมา เอาๆ ที่นี้เอาพ่อแม่ไปฆ่าเสีย เอาพระเจ้าแผ่นดินฆ่าไปเสีย เอาตั้งแต่พวกลูกที่เป็นเพชรฆาตฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตนนี้ ปกครองบ้านเมือง

ที่นี้ปกครองบ้านเมืองมันมีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่ง เอา ผู้ใหญ่นี้ สมมุติว่าประธานาธิบดี ใครเป็นประธานาธิบดี เอา พ่อเอาแม่ของประธานาธิบดีฆ่าเสียเข้าใจไหม ให้เหลือแต่ประธานาธิบดี ที่นี้ใครเป็นรองลงมาพ่อแม่ของผู้ที่รองลงมาเอาไปฆ่าหมดๆ ให้เหลือแต่พวกนี้ ในวัดนี้ก็เอาหลวงตาบ่าวไปฆ่าเสีย วัดไหนๆ เอาหัวหน้าไปฆ่าให้หมด ให้เหลือแต่ลูกวัดๆ ให้เหลือแต่ลูกบ้านลูกเมือง มันก็เลยกลายเป็นลูกหมาทั้งหมดเข้าใจไหม นี้ละฆ่าลงมาโดยลำดับ ฆ่าตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดิน ชาติไทยทั้งชาติ คนทั้งชาติไม่ให้มีพระเจ้าแผ่นดินให้มีแต่ลูก ที่นี้ลูกผู้ใดเป็นผู้ใหญ่เอาพ่อแม่ไปฆ่าอีก มันมีพ่อแม่เหมือนกันหมดเอาไปฆ่าหมด ให้เหลือแต่ลูกหย่อมหย่อมๆ เหมือนกับหมาน้อยมันกัดกันหย่อมหย่อมๆ เหมือนหมาน้อย

อยากเป็นหมาน้อยหรืออยากเป็นหมาใหญ่ละ หมาใหญ่ก็ใช้ไม่ได้หมาน้อยก็ใช้ไม่ได้ เพราะพ่อแม่ตายหมดแล้วใช้ได้ไหม นี้ละชนบประเพณีของพุทธศาสนาเรามีมาดั้งเดิม กษัตริย์มีมาดั้งเดิม อันนี้ที่ว่าตั้งอันนี้ขึ้นมาตั้งขึ้นมาที่หลังต่างหากนะ ตั้งขึ้นมาแล้วก็มักจะทำลายอวดมักใหญ่ไฟสูงเรื่อย แล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าที่เป็นสาระสำคัญคุณมหาคุณไปหมด ให้เหลือตั้งแต่โทษมหาโทษ มันก็เป็นมหันตโทษละซิเต็มบ้านเต็มเมือง เราจึงเตือนให้รู้อย่างนี้ละ นี้คุณค่าของความเป็นผู้ใหญ่ ของพ่อของแม่ของชาติ



บ้านเมืองของครอบครัวเหี้ยเหื่อน เป็นลำดับๆ ต้องมีพ่อมีแม่มีหัวหน้าๆ เป็นอรรด เป็นธรรมนาโลกสงสาร นำส่วนรวมให้เป็นไปด้วยความสวัสดิ์ พวกกันจำเอนะ

ผิดไหมที่หลวงตาพูดเวลานี้ผิดไหม เอาๆ ผิดเอาคอกหลวงตาตัดได้เลยนะถ้าผิด อันนี้เราก็อ้อมมาตั้งแต่เด็กดำบรรพกาลไหนๆ ประวัติในพระไตรปิฎกมี พระเจ้าแผ่นดิน มีมาประจำชาติทุกชาติๆ มาเรื่อย เฉพาะชาติไทยของเรามีบอกมาโดยลำดับ เป็นอย่าง นั้นละจำเอา นี้อยู่ๆ ก็คิดคึกคะนองมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตน แล้วผู้ใดเป็นหัวหน้ามันมี พ่อมีแม่เอาฆ่าให้หมด ให้มีเหลือตั้งแต่ลูกกำพร้าหัย้อมแหัย้อมๆ กัดกันเหมือนหมา เข้าใจไหมละ คนมันไม่เหมือนหมาละซิ มันพินาศยิ่งกว่านั้นอีก เอาละทีนี้จะให้พร

ประวัติพ่อแม่ครูจารย์มั่น โถ หาได้ยาก เขียนประวัติพ่อแม่ครูจารย์มั่นเราทุ่มเท หมัดนะในหัวใจของเรา จนกระทั่งถึงว่า เราไปเรียนพิมพ์ดีดมา พิมพ์ดีดเราเคยสนใจ อะไร เราไปเรียนพิมพ์ดีดมา เรียนพิมพ์ดีดเรียนอัทโนมัติ แบบเรียนมันมีอยู่นั้นเราก้ เอมาก็เรียน จนกระทั่งได้สมควร ๔๐ คำต่อหน้าที่ เอาละแค่นี้พอบินได้ๆ ต่อไปมันก็ เร็ว แล้วก็คล่องมือขึ้นพิมพ์ดีด เสร็จแล้วก็พิมพ์ประวัติพ่อแม่ครูจารย์มั่น จากนั้นก็ พิมพ์ปฏิปทาของพระรัตนตรัยฐานสายท่านอาจารย์มั่น สองเล่มนี้ จากนั้นปาเข้าป่า เลยพิมพ์ดีด จนกระทั่งปานนี้มันตกทวีปไหนไม่รู้ละ เท่านั้นละ เดียวนี้จึงเหมือนไม่เคย เรียนพิมพ์ดีด เรียนพิมพ์ดีดนะแต่ก่อนเท่านั้นละ

เราทำเทิดทูนที่สุด แล้วก็กำชับทางโรงพิมพ์เขาเลย ห้ามไม่ให้ตรวจรู้ฟอะไร ทั้งหมดเราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์เลย ตัวหนังสือตัวไหนยังงี้ให้ทำอย่างนั้น เลย เขาก็ทำอย่างนั้นเรื่อยมา เทิดทูนสุดยอด เขาจะเอามาเพิ่มอีกเราก้สุดกำลังแล้ว จะ มาตัดออกก็สุดกำลังแล้วเราไม่ให้ตัด เอาๆ เอาตามธรรมชาตินี้ละ เพราะเราคู้ยเชื้อชุด คั้นมาเป็นเวลาหลายปีกว่าจะได้ประวัติของท่านมา ไปเที่ยวเสาะแสวงหาจากครูอาจารย์ ที่เคยอยู่กับท่านในสมัยนั้นๆ มา แล้วก็จดจารึกเอามาๆ จากนั้นก็ออกมาพิมพ์ เพราะฉะนั้นจึงว่าเราเทิดทูนสุดยอด นี้เราพิมพ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราแล้ว เราพอใจ ได้ปฏิบัติอุปฐากพ่อแม่ครูจารย์มั่นมาตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่ เราก้ไม่มีที่ต้อติในการ อุปถัมภ์อุปฐากท่าน จนกระทั่งเขียนประวัติของท่านเราเขียนเองทุกอย่าง เราจึงพอใจ เท่านั้นละนะ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz